



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thảo luận báo cáo công tác các ngành khối Nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019



Đại biểu Bùi Văn Xuyên (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu tại hội trường.

Sáng ngày 4/11, mở đầu tuần làm việc thứ ba tại kỳ họp thứ tám, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Ưông Chu Lưu, Quốc hội nghe báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều

thách thức đối với nước ta. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá trên các lĩnh vực; áp lực gia tăng tội phạm ngày càng lớn... Chính phủ đã chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đạt nhiều kết

quả nổi bật: bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là các âm mưu kích động biểu tình, gây rối, khủng bố, phá hoại. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng hoạt động của các tòa án được nâng lên, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội đề ra như: chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có tiến bộ; không để xảy ra việc kết án oan người không có tội; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán là 1,09%, thấp hơn 0,41% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra; việc tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được các tòa án triển khai sâu rộng, thực chất. Công tác xây dựng pháp luật bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ; công tác

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

Sản xuất vụ đông ở Thái Thụy

Để bảo đảm diện tích gieo trồng cây màu vụ đông năm nay đạt từ 5.000 - 5.500ha, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các địa phương đón đóc, vận động người dân mở rộng diện tích cây màu ở các chân đất. Đồng thời, hỗ trợ một số giống cây màu chất lượng như: ngô nếp, ngô ngọt trồng trên chân lúa mùa và giống khoai tây có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân gieo trồng trong vụ đông này.

Trong cái nắng hanh vàng của những ngày cuối tháng 10, chúng tôi về xã Thái Giang, một trong những địa phương có phong trào trồng cây màu vụ đông mạnh của huyện Thái Thụy. Trên cánh đồng chuyên màu của xã, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động chăm chỉ, hăng

say của người dân trong việc trồng cây màu vụ đông. Từ nhiều năm nay, vụ đông đã trở thành nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân xã Thái Giang. Vì vậy mà người dân địa phương rất tích cực trồng cây màu vụ đông. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi nhưng từ nhiều năm nay vụ đông nào bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Phúc Tân cũng duy trì gieo trồng vài sào cây màu. Bà Hoa cho biết: Được huyện hỗ trợ một phần giống khoai tây và bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, có máy móc hỗ trợ khâu làm đất nên nhà tôi gieo trồng hơn 3 sào khoai tây. Ngoài nhà tôi còn có nhiều hộ dân khác cũng lựa chọn trồng cây khoai tây bởi đây là cây màu chính của địa phương.

(Xem tiếp trang 2)
TRẦN TUẤN



Nông dân xã Thái Nguyên (Thái Thụy) chăm sóc cây màu vụ đông.

SỞ NGOẠI VỤ Làm việc với Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế quốc tế (PUM - Hà Lan)

Chiều ngày 4/11, Sở Ngoại vụ làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế quốc tế (PUM - Hà Lan) về cơ hội hợp tác, tiếp nhận chuyên gia tư vấn của Hà Lan cho các đơn vị trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh thời gian qua về tài chính, khoa học công nghệ, trang thiết bị tiên tiến và kinh nghiệm quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình phát triển, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Ngoại vụ mong muốn tổ chức PUM - Hà Lan sẽ có những hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp, các đơn vị của tỉnh về cơ hội hợp tác, tiếp nhận chuyên gia tư vấn của Hà Lan giúp các doanh nghiệp, các đơn vị của tỉnh điều hành sản xuất, kinh doanh, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình ngày càng phát triển.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÓ HIỀN

QUỲNH PHỤ Phát động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" năm 2019

Nhân tháng hành động vì người nghèo năm 2019, sáng ngày 4/11, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ban vận động quỹ "Vi người nghèo" huyện tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ "Vi người nghèo".

Phát biểu lễ, Ban tổ chức đã triển khai công văn của Huyện ủy Quỳnh Phụ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo vận động xây dựng quỹ "Vi người nghèo" nhân tháng hành động vì người nghèo năm 2019, Thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tham gia ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" năm 2019, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, thiết thực giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ "Vi người nghèo" huyện số tiền 440 triệu đồng.

TRỊNH CƯỜNG

Hai đề tài đạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XV

Chiều ngày 4/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức gặp mặt các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XV.



Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chúc mừng các tác giả đạt giải.

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XV thu hút sự tham gia của hơn 700 đề tài, sáng kiến ở các lĩnh vực: môi trường, đồ chơi, đồ dùng gia đình, học tập, sản phẩm thân thiện môi trường và sản phẩm tin học. Tỉnh Thái Bình có 5 đề tài, sáng kiến đăng ký dự thi, trong đó 2 đề tài đạt giải khuyến khích: "Trò chơi nhặt rác cùng ong" của tác giả Ngô Hà Linh, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng và Ngô Duy Anh, Trường THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình); "Tàu dọn rác đa năng" của tác giả Hoàng Ngọc Hiếu và Nguyễn Anh Khoa, Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy).

Lễ trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ XV tổ chức tại Hà Nội vào tối ngày 4/11.

HOÀNG LANH

Đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ"

(Xem trang 4)



Tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(Xem trang 3)

THÀNH PHỐ

Triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Để thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Thái Bình bảo đảm chặt chẽ, chính xác, theo đúng tiến độ, UBND thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác kiểm kê đất đai thành phố năm 2019. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn với 2 nội dung: kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019 và kiểm kê đất đai chuyên để thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại các địa phương, nhất là việc điều tra, khoanh vẽ, tổng hợp số liệu ở xã, phường, bảo đảm chất lượng số liệu kiểm kê và bản đồ hiện trạng sử dụng đất phản ánh đúng thực tế. Thời gian hoàn thành kiểm kê đất đai đối với xã, phường trước ngày 16/1/2020, cấp thành phố 1/3/2020.

Tăng cường quản lý hoạt động hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Để chủ động trong công tác quản lý hoạt động hóa chất và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố hóa chất, UBND thành phố Thái Bình chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các xã, phường tăng cường quản lý việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường với các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn.

Theo đó, UBND các xã, phường rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, lưu trữ, sử dụng hóa chất như cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng, xăng dầu; cơ sở dệt, nhuộm, thuộc da, thủ công mỹ nghệ có sử dụng hóa chất... thuộc địa bàn quản lý. Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp rà soát, thống kê cơ sở có hoạt động hóa chất tại hai cụm công nghiệp Phong Phú, Trần Lãm. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân không xây dựng kế hoạch ứng phó với sự cố môi trường, sự cố hóa chất theo quy định; chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn; tham mưu kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định.

MINH NGUYỆT